



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย



ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ (๒) และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานที่ได้อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (รายละเอียดแผนการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิทธิราช บำเหน็ด  
(นายสิทธิราช บำเหน็ด)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน

## คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลศรีโพธิ์เงิน ต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม) สิทธิราช บำเหน็ด.

(นายสิทธิราช บำเหน็ด).

นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลศรีโพธิ์เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลศรีโพธิ์เงิน ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
บทนำ	
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม</b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๖
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาโครงการการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์	
แผนงาน เคหะและชุมชน	๙
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒.การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร	
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๘
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง	
ความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน	
แผนงาน เคหะและชุมชน	๑๙
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๒๓
แผนงาน การศึกษา	๒๕
แผนงาน สาธารณสุข	๒๙
แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๓๔
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๕
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๗
แผนงาน งบกลาง	๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม	
ของท้องถิ่น	
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๓
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
แผนงาน การเกษตร	๔๙
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๒
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๕๓
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	
ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน	๖๒
ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	๗๐
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๗๒
ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร	๗๔

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการทำงานนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่



### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑) บทนำ

๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)

๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)

๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชี  
โครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

### ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น

(ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน	๙	๑๐๐.๐๐	๑๗,๑๔๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๙	๑๐๐.๐๐	๑๗,๑๔๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาค เกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๓	๑๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และ การสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน ๓.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ๓.๓ แผนงาน การศึกษา ๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข ๓.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๕ ๕ ๘ ๑๓ ๓	๑๒.๒๐ ๑๒.๒๐ ๑๙.๕๑ ๓๑.๗๑ ๗.๓๒	๕๑๑,๙๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๙๓๑,๗๔๘.๐๐ ๑๘๓,๘๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐	๙.๘๔ ๓.๑๗ ๑๗.๙๑ ๓.๕๓ ๐.๒๗	กองช่าง/สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๑๔.๖๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๖	สำนักปลัด
๓.๗ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒.๔๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๙	กองการศึกษา
๓.๘ แผนงาน งบกลาง	๕	๑๒.๒๐	๓,๘๔๒,๔๐๐.๐๐	๗๓.๘๖	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๔๑</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๕,๒๐๑,๙๔๘.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น</b>					
๔.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	
<b>๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๕.๑ แผนงาน การเกษตร	๖	๑๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๒๘,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	
<b>๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>					
๖.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๕	๑๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑๕	๑๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๘๕	๑๐๐.๐๐	๒๒,๘๙๐,๓๔๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔**  
**เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

แบบ ผด.๐๒

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์**

**แผนงาน เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางเจนจिरา จรรยา	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ไว้นิล) ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) ๑ ป้าย ตามแบบและประมาณการที่ ทต.ศรีโพธิ์เงินกำหนด	๕๔,๖๐๐	หมู่ที่ ๕ ถนนสายบ้านนางเจนจिरา จรรยา	กองช่าง							←	→					



**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔**  
**เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

แบบ ผด.๐๒

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์**

**แผนงาน เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ตัวยู หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ สายบ้านนายผัด มูลสถาน	ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ยในโค้ง ๑.๕๖ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไว้นิล) ๑ ป้าย และป้ายโครงการ(ป้ายเหล็ก) ๑ ป้าย ตามแบบและประมาณการที่ทต.ศรีโพธิ์เงินกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖	กองช่าง							←→						

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน	ปริมาณงานหนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน กำหนด	๑๙๐,๐๐๐	ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน	กองช่าง							←→						

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา หมู่ที่ ๑ บ้านศรีโพธิ์เงิน	ปริมาณงานขนาดพื้นที่เฉลี่ย ๒,๗๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๘,๖๕๐ ลบ.ม. (พร้อมท่อคสล.ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เมตร ตามแบบและประมาณการที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน กำหนด	๔๙๒,๐๐๐	ฝายประชาอาสา หมู่ที่ ๑	กองช่าง							↔					

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

แบบ ผด.๐๒

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์**  
**แผนงาน เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องเต๋อ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโพธิ์เงิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ปริมาณงาน ถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบและประมาณการที่ ทต.ศรีโพธิ์เงิน กำหนด	๑,๙๓๒,๐๐๐	ถนนสายร่องเต๋อ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	←									













บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่)	ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่) ตามแบบและประมาณการที่ทต.ศรีโพธิ์เงินกำหนด	๒๔๓,๓๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน	กองช่าง							←→					

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินหลังใหม่	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หลังใหม่) ตามแบบและประมาณการที่ทต.ศรีโพธิ์เงินกำหนด	๑๑๕,๘๐๐.-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน	กองช่าง							←→						

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (หลังเก่า)	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน(หลังใหม่) ตามแบบและประมาณการที่ทต.ศรีโพธิ์เงินกำหนด	๗๖,๗๐๐.-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน	กองช่าง							↔					



**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการการแพทย์ฉุกเฉินประจำ ตำบลศรีโพธิ์เงิน	อาสาสมัครกู้ชีพประจำ ศูนย์ฯให้บริการ ช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๒๐,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด	←												→
๒	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	ตั้งจุดช่วยเหลืออุบัติเหตุ ๒ ครั้ง/ปี ช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ที่ตั้งจุด ตรวจ จุด สกัด ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด			↔				↔						
๓	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตำบล ศรีโพธิ์เงิน	อบรมซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตำบล ศรีโพธิ์เงิน	๑๕,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด								↔					













**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน สาธารณสุข**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการป้องกัน และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๑,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด						↔					↔	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑.จัดกิจกรรมเดิน รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ๒. จัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (ทรายกำจัด ลูกน้ำยุงลาย)	๑๒,๓๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด							↔			↔		



**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน สาธารณสุข**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สำรวจสุนัขและแมว ที่อยู่ในพื้นที่ตำบล ศรีโพธิ์เงิน เพื่อขึ้น ทะเบียนรับการฉีดวัคซีน	๑,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด						↔						↔
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด					↔							
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด					↔							

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด					↔							
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด					↔							
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด					↔							









**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลศรีโพธิ์เงิน	จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลศรีโพธิ์เงิน	๕,๐๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด									↔			
๒	โครงการรื้อรวมคนสามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว	จัดกิจกรรมตามโครงการรื้อรวมคนสามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด						↔						
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ์เงิน	จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีโพธิ์เงิน	๑๐,๐๐๐								↔						





**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน งบกลาง**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ฯ ในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยจ่ายอัตรารายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๒,๙๙๖,๖๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด	<											>







บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ทต.ศรีโพธิ์เงิน	๕๘,๖๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด						↔						



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	↔												
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา วัดในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน	๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา										↔			





**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๔ “๒๐๐๓ ปี สืบมาหกล่องฟ้าไหว้สา พระธาตุดอยตุง”	สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตาม โครงการสืบสาน ประเพณีนมัสการและ สร้างพระธาตุดอยตุง ปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	พระธาตุ ดอยตุง	กอง การศึกษา					↔							
๘	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอป่าแดด โครงการนมัสการสร้างพระธาตุ จอมคีรี	สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการตาม โครงการนมัสการสร้าง พระธาตุจอมคีรี อำเภอป่าแดด	๕,๐๐๐	พระธาตุ จอมคีรี อ. ป่าแดด	กอง การศึกษา						↔						

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าแดด	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามารธิบัติศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ	๕,๐๐๐		กองการศึกษา						←————→						
๑๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลศรีโพธิ์เงิน	โครงการไหว้สาพระพุทธรูปศรีมิ่งคล	๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา						←————→						

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ศรีโพธิ์เงิน โครงการสร้างพระธาตุขุนน้ำ	สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการตาม โครงการสร้างพระธาตุ ขุนน้ำ	๕,๐๐๐	พระธาตุ ขุนน้ำ หมู่ที่ ๑	กอง การศึกษา							↔						
๑๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ศรีโพธิ์เงิน โครงการสร้างพระธาตุจำเมือง	สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการตาม โครงการสร้างพระธาตุ จำเมือง	๕,๐๐๐	พระธาตุ จำเมือง หมู่ที่ ๖	กอง การศึกษา							↔						
รวม	๑๒		๑๐๒,๐๐๐															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว ในตำบลศรีโพธิ์เงิน	จัดทำฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว ในตำบลศรีโพธิ์เงิน จำนวน ๒ จุด	๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด						↔							
๒	โครงการจัดหาพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ	จัดหาพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน จำนวน ๓ แห่ง	๓๐๐	อ่างเก็บน้ำหนองเพ็งนาท หมู่ที่ ๒ ,อ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย หมู่ที่ ๖ ,อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด									↔				

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี**

**แผนงาน การเกษตร**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักดี รักรักษาพื้นที่สีเขียว	ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนนสายรองไฟ-รองเปา	๑,๙๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด							↔					
๔	โครงการบวชป่าชุมชน	จัดกิจกรรมบวชป่าชุมชน บริเวณพระธาตุจำเมือง หมู่ที่ ๖ บ้านศรีโพธิ์ทอง ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	๓๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด										↔		









บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	<u>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด</u> โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	ประกอบพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช	๒,๐๐๐	อำเภอป่าแดด	สำนักปลัด	↔												
๘	<u>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด</u> โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๑๐	จัดพิธีและกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ในรัชกาลที่ ๑๐	๓,๐๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด								↔					

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	<u>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ</u> <u>ป่าแดด</u> โครงการจัดงานเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์	ประกอบพิธีถวายบังคม และถวายเครื่องราช สักการะพระบาทสมเด็จพระ พระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช	๒,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด							↔					













บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

## ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

## ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน ๑๐๐ ตัว ราคาตัวละ ๔๕๐.-บาท	เก้าอี้จัดเลี้ยง - โครงขาและโครงพนัก พิงทำจากเหล็กชุบ โครเมียม - ฟองน้ำเกรดเอ คีนตัว เร็ว - เบาะหุ้มหนังเทียม อย่างหนา	๔๕,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด				←	→							
๒	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	เก้าอี้ผู้บริหาร - เก้าอี้หนังเทียมหรือ หนังพียู สามารถปรับ ระดับได้ ขามีล้อเลื่อน - ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ x ลีท ๕๖ x สูง ๑๑๘ ซม.	๒,๒๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด				←	→							

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๐๐.-บาท	เก้าอี้สำนักงาน - เก้าอี้หนังเทียมหรือหนังพียู สามารถปรับระดับได้ขามีล้อเลื่อน - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๘ x ลึก ๕๒ x สูง ๙๕ ซม.	๘,๕๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด				←	→							
๔	เก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุม) จำนวน ๒๙ ตัว ราคาตัวละ ๑,๑๐๐.-บาท	เก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุม) - เก้าอี้หุ้มหนัง ขาเหล็ก ตัว C มีโซ่ปรับระดับสูงต่ำได้	๓๑,๙๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด				←	→							
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐.-บาท	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒	๑๘๘,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด				←	→							

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	ชุดรับแขกไม้ยางพารา จำนวน ๑ ชุด	ชุดรับแขกไม้ยางพารา - เก้าอี้มีแขน ตัวยาว ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๑๙๔ x ลึก ๖๕ x สูง ๗๘ ซม. - เก้าอี้มีแขน ตัวสั้น ๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๖๘ x ลึก ๖๕ x สูง ๗๘ ซม. - โต๊ะกลางชุดรับแขก จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๙๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๔๗ ซม. - ทำมาจากยางพารา - เคลือบเงาสีไอศ	๑๕,๙๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด				←	→							



ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด ๓๐ ที่นั่ง	โต๊ะประชุม - โต๊ะประชุมโล่ง จำนวน ๑๒ ตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ลีท ๖๐ x สูง ๗๕ ซม. - โต๊ะประชุมโล่ง จำนวน ๒ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ลีท ๖๐ x สูง ๗๕ ซม. - โต๊ะประชุมต่อโค้ง จำนวน ๔ ตัว ขนาดไม่ น้อยกว่า ๖๕ x ลีท ๖๕ x สูง ๗๕ ซม. - แผ่น TOP ของโต๊ะทำ มาจาก PARTICLE BOARD เคลือบเมลามีน หนา ๒๕ มม. ทนรอย ขีดข่วน การซึมของน้ำ ความชื้นและการวาง ภาชนะร้อน	๓๕,๙๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด				←	→							



๑.๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐.-บาท	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๒๒,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	กองการศึกษา				← →								
๒	ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐.-บาท	ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น ขนาดตู้ ๔ ฟุต - ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ ๓ ชั้น (ตู้ ๔ ฟุต) - ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ๐.๖ มม. - แผ่นวางชั้นปรับระดับได้ ๒ แผ่น - ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) : ๑๒๐x๔๕x๘๕ ซม.	๙,๐๐๐	ทต. ศรีโพธิ์เงิน	กองการศึกษา				← →								





๑.๒ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	<p>เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ</li> <li>- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP</li> <li>- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True</li> <li>- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ</li> </ul> <p>ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	๖๒,๕๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด						←	→						



๑.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐.-บาท	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๕๑,๐๐๐	ทต.ศรีโพธิ์เงิน	สำนักปลัด					←	→							





